

รายงานการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
๑.	วาระที่ ๕.๗ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อเสนอแนะ	
<p>ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรพิจารณาการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ที่สามารถวัดได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรชัดเจนขึ้น</p>	<p>๑. หลักสูตรได้ดำเนินการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สอดคล้องและครอบคลุมกับผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>PLO1: มีความรู้ในหลักการ และทฤษฎีในรายวิชา หรือศาสตร์ที่เรียน และสามารถนำความรู้ในศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการจัดการระบบสุขภาพได้</p> <p>PLO2: สามารถวิจารณ์ ประเมินค่าผลการวิจัย แนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ ทฤษฎีทางด้านสาธารณสุข และทักษะการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพและนำเสนอหรือตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้</p> <p>PLO3: มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิ และความคิดเห็นของผู้อื่น</p> <p>PLO4: มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์ความรู้สู่สาธารณะได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวและทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้นำและสมาชิก</p>

	มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
๒.	๒. ควรให้ความสำคัญเรื่องเครือข่ายด้าน สาธารณสุข ที่จะช่วยสนับสนุนให้งานบริการ สาธารณสุขประสบความสำเร็จ เช่น โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)	๒. หลักสูตรได้เพิ่มรายละเอียดการเรียนการสอน เกี่ยวกับประเด็นที่เสนอแนะในรายวิชา 65PHM603 การจัดการระบบสุขภาพและพัฒนา ภาวะผู้นำเรียบร้อยแล้ว
๒.	วาระที่ ๕.๘ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖	
	สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อเสนอแนะ	
	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ควรพิจารณาการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ หลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ที่เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เรื่องนวัตกรรม ให้ชัดเจน	๑. หลักสูตรได้ดำเนินการกำหนดผลลัพธ์การ เรียนรู้ใน PLO1 และ PLO2 เรียบร้อยแล้ว
	๒. ควรพิจารณาการเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับผลลัพธ์การ เรียนรู้ระดับรายวิชา ควรใช้ คำว่า วิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการจัด การศึกษาระดับปริญญาโท	๒. หลักสูตรแก้ไขตามข้อเสนอแนะและกำหนดไว้ ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การ เรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา
	๓. ควรพิจารณาการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน หลักสูตร ในแต่ละชั้นปี (Year Learning Outcome : YLO) ให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถวัดได้อย่าง ชัดเจน	๓. หลักสูตรแก้ไขตามข้อเสนอแนะและกำหนดไว้ ใน YLO ทั้ง 2 ชั้นปี
	๔. ควรใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเกษตรยุคใหม่ เพื่อให้เห็น การเปลี่ยนแปลงของการเกษตรแบบใหม่ เช่น วิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสำหรับ ผู้มีพื้นที่น้อย การเกษตรที่ปลอดจากสารพิษและสารเคมี การ จัดการศึกษาต้องแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ	๔. มีรายวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น วิชา เกษตรแม่นยำ วิชาการวางแผนและออกแบบพื้นที่ เชิงเกษตร วิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ วิชาการ เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสัตว์
	๕. ควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเรื่องการสร้างระบบ นวัตกรรม เพื่อศึกษากระบวนการต่อยอดงานวิจัย ไปสู่การสร้างนวัตกรรม	๕. หลักสูตรได้แจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพิจารณา ดำเนินการ

	มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรทุ่มเทกำลัง เพื่อพัฒนาสาขาวิชาให้ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์ ประเทศชาติ มุ่งเน้นการปฏิบัติในเชิงการเกษตร ที่ยั่งยืน สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์	๖. หลักสูตรได้แจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพิจารณา ดำเนินการ
	๗. หลักสูตรควรให้ความสำคัญเรื่องวิชาชีพที่ผู้เรียน จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง และเกื้อหนุน การดำรงชีพให้ยั่งยืน เช่น การต่อยอดเกษตรกรให้มีความรู้สูงขึ้น สร้างนวัตกรรมช่วยทำงานที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น การขยาย การตลาด การนำองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรและ นักบริหารด้านการเกษตรให้เกิดผลได้จริง	๗. หลักสูตรได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ/ตำแหน่งงานกับทักษะของบัณฑิตเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		